

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ <b>01180</b>
วันที่ <b>16 ก.พ. 2567</b>
เวลา <b>9.06 น.</b>

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดและกำหนดการ (QR Code ๑)

๒. การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (QR Code ๒)

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. มีกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ (Empowering Trade Leaders - Networking and Collaboration: Build connections with professionals in the field, fostering opportunities for collaboration and international economic growth) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ Pre - Garden Deck ชั้น ๗ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำทางการค้าให้เกิดมุมมองด้านกลยุทธ์การเจรจาต่อรองผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้นำทางการค้าที่มีประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มทูตพาณิชย์ ผู้นำทางการค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการทางการค้าต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และภูมิภาคอื่น ๆ ในระดับนานาชาติประเทศ อันจะนำไปสู่แนวทางการร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกับนานาชาติอารยประเทศต่อไป

ในการนี้ สถาบันจึงขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๙๙๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิต่อท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการ และการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสแกนผ่าน QR Code ๑ และ ๒ ซึ่งปรากฏตามด้านล่างนี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ คุณวิมลลักษณ์ วาณิชพราหมณ์ นักวิชาการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โทร ๐๙๓-๕๓๖-๔๖๕๔ อีเมล vimollak@itd.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุกกิจ เจริญกุล

(นายสุกกิจ เจริญกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา



QR Code ๑



QR Code ๒